



**THÔNG BÁO HỘI THẢO  
“CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG”  
tại Trường Đại học An Giang từ 27/05/2013 đến 12/06/2013**

Nói đến sức khỏe cộng đồng là nói đến những hoạt động kết hợp để đảm bảo các điều kiện làm cho cuộc sống con người trong cộng đồng được lành mạnh. Công tác xã hội chú trọng vào việc sử dụng các mối quan hệ để giải quyết các vấn đề có ảnh hưởng đến cộng đồng và sức khỏe của từng cá nhân. Chương trình tập huấn lần này sẽ tập trung vào các chủ đề sau:

1. Quản lý những vấn đề của trẻ em và trẻ vị thành niên.
2. Giới thiệu về phương pháp trị liệu hôn nhân và gia đình.
3. Nhân viên khỏe mạnh, quản lý công tác xã hội và phương pháp thực hành cộng đồng: Những mẫu chủ đề.
4. Hướng dẫn những kỹ năng tư vấn cơ bản
5. Ứng phó với bạo hành gia đình và xâm hại tình dục

Mỗi chủ đề sẽ được trình bày dưới dạng một hội thảo, tạo cơ hội tham gia cho các nhà hoạt động chuyên nghiệp, và những người quan tâm đến các hoạt động trong lĩnh vực công tác xã hội làm việc với cộng đồng. Chúng tôi kính mời các đối tượng sau tham gia hội thảo này:

- Cán bộ, giảng viên và sinh viên ngành công tác xã hội;
- Cán bộ, nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên, đối tác của các tổ chức phi chính phủ địa phương và quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.

Người tham dự phải có bằng đại học về khoa học xã hội, ngành có liên quan hoặc 3 năm kinh nghiệm làm việc thực tế. Sinh viên các trường đại học sẽ được tham dự khi còn chỗ. Ban tổ chức ưu tiên những người đủ điều kiện và rất cần tham dự hội thảo này.

Người tham dự có thể đăng ký dự một hoặc nhiều hội thảo và không phải đóng phí tham dự. Ưu tiên cho những người tham dự đến từ các tổ chức và trường đại học đồng tài trợ cho hội thảo. Tất cả người tham dự tự lo chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham gia hội thảo.

Để đăng kí tham dự hội thảo, xin vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào mẫu đơn đăng kí và gửi về cho chúng tôi bằng email dạng file đính kèm theo địa chỉ:

**[ctxh.agu@gmail.com](mailto:ctxh.agu@gmail.com)**

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Cô Huỳnh Thị Tường Vy, số điện thoại: 0977 727 672 – 0763.943695

Cô Nguyễn Lâm Mỹ Loan, số điện thoại: 0906 954 618 - 0763.853888

Hội thảo do Trường Đại học An Giang và Trường Đại Học West Virginia phối hợp tổ chức và tài trợ. Tổ chức Pacific Links Foundation An Giang/Dong Thap Alliance for the Prevention of Trafficking (ADAPT) và Dự án Southeast Asia Children's Project đồng tài trợ.



**CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO**  
**“Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng”**  
**tại Trường Đại học An Giang từ 27/05/2013 đến 12/06/2013**

**Hội thảo 1: Quản lý những vấn đề của trẻ em và trẻ vị thành niên**  
**(27/5/2013 – 29/5/2013)**

*Các giảng viên: Thạc sĩ Công tác xã hội Jim Keim, Tiến sĩ Susan Newfield và Tiến sĩ Neal Newfield.*  
Hội thảo sẽ giải quyết những vấn đề thách thức của trẻ em và trẻ vị thành niên như mất mát, bạo lực, các rối loạn khác như rối loạn hành vi và những rối loạn đi kèm. Những can thiệp cá nhân, nhóm và gia đình đối với các vấn đề về hành vi của trẻ em và trẻ vị thành niên sẽ được giải quyết. Những người tham dự hội thảo sẽ thực hành các kỹ năng hữu ích trong làm việc với trẻ em và trẻ vị thành niên trong các nhóm nhỏ.

**Hội thảo 2: Giới thiệu về phương pháp trị liệu hôn nhân và gia đình**  
**(30/5/2013 – 31/5/2013)**

*Các giảng viên: Tiến sĩ Neal Newfield, Tiến sĩ Susan Newfield và Thạc sĩ Công tác xã hội Jim Keim.*  
Làm việc với các cặp vợ chồng và gia đình yêu cầu chuyển từ việc xem xét vấn đề hiện hữu trong mỗi cá nhân là kết quả của sự tương tác giữa người với người trong một cuộc hôn nhân hay trong gia đình. Hội thảo này sẽ trình bày những nguyên tắc cốt lõi của phương pháp trị liệu gia đình và cách thức để quản lý các cặp vợ chồng và gia đình theo hướng gia tăng khả năng giải quyết vấn đề của họ. Những người tham dự hội thảo sẽ được giới thiệu những kỹ năng mà họ có thể sử dụng để hỗ trợ các gia đình trong quá trình giải quyết vấn đề.

**Hội thảo 3: Nhân viên khỏe mạnh, quản lý công tác xã hội và phương pháp thực hành cộng đồng: Các chủ đề mẫu**  
**(03/6/2013 – 05/6/2013)**

*Các giảng viên: Tiến sĩ HaeJung Kim, Tiến sĩ Susan Newfield, Thạc sĩ Công tác xã hội Jim Keim và Tiến sĩ Neal Newfield.*

Ngày 1: Sẽ giải quyết nguồn gốc của căng thẳng và kiệt sức giữa của các nhà cung cấp dịch vụ cho con người, các loại căng thẳng và chiến lược quản lý căng thẳng. Ngày 2: Sẽ giải quyết phương pháp quản lý trong quản trị các tổ chức phi lợi nhuận công và tư, cung cấp các công cụ cho việc phân tích các tổ chức.

Ngày 3: Sẽ giải quyết nhu cầu và đánh giá phương pháp thực hành cộng đồng bao gồm cả quá trình đánh giá, phân tích mạng lưới cộng đồng, đánh giá nhu cầu và tài sản của cộng đồng, làm thế nào để kiểm tra những thách thức của cộng đồng, thiết lập các ưu tiên và huy động nguồn lực.

**Hội thảo 4: Những kỹ năng tư vấn cơ bản**  
**(06/6/2013 – 07/6/2013)**

*Các giảng viên: Tiến sĩ Susan Newfield, Tiến sĩ Neal Newfield và Thạc sĩ Công tác xã hội Jim Keim.*  
Hội thảo sẽ xem xét việc làm thế nào để xây dựng mối quan hệ với khách hàng hỗ trợ cho quá trình thay đổi. Các chủ đề sẽ bao gồm: kỹ thuật truyền thông điều trị như lắng nghe tích cực, kỹ thuật gạt lọc, đặt câu hỏi và gợi ý câu trả lời của khách hàng và truyền thông không điều trị phải được tránh. Hướng dẫn thực hiện một cuộc phỏng vấn và giải quyết vấn đề cũng sẽ được thảo luận. Những người tham dự hội thảo cũng sẽ có cơ hội để hoàn thiện các kỹ năng của mình và tương tác với khách hàng có khó khăn về giải quyết vấn đề.

**Hội thảo 5: Ứng phó với bạo hành gia đình và xâm hại tình dục**  
**(10/6/2013 – 12/6/2013)**

*Các giảng viên: Thạc sĩ Công tác xã hội Suzanne M. Anderson, Thạc sĩ Công tác xã hội Jim Keim, Tiến sĩ Susan Newfield và Tiến sĩ Neal Newfield.*  
Hội thảo sẽ giải quyết những thương tổn (về thể chất, tình cảm và xã hội) và những vấn đề gặp phải đối với nạn nhân của bạo hành gia đình và xâm hại tình dục, các kỹ năng cung cấp sự hỗ trợ tư vấn tình thương. Những người tham dự hội thảo sẽ tìm hiểu các khái niệm của bạo hành gia đình như quyền lực và sự kiểm soát và hiểu biết được tình trạng không được giúp đỡ cũng như những tổn thương “vô hình” của xâm hại tình dục. Vai trò của nhân viên xã hội trong việc hỗ trợ khách hàng thông qua hệ thống y tế và pháp lý sẽ được khám phá.

**Các Hội thảo sẽ bắt đầu lúc 8g00' và kết thúc 16g30' mỗi ngày, bao gồm 90 phút nghỉ và ăn trưa.**

**HỘI THẢO TẬP HUẤN**  
**“Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng”**  
**tại Trường Đại học An Giang từ 27/05/2013 đến 12/06/2013**

**GIỚI THIỆU GIẢNG VIÊN**

**HaeJung Kim**, tiến sĩ, giáo sư công tác xã hội của khoa Công tác xã hội thuộc Đại học West Virginia. Bà nhận học vị tiến sĩ tại khoa Công tác xã hội, Đại học Maryland. Lĩnh vực nghiên cứu chính của Bà: quản lý công tác xã hội, quản lý phi lợi nhuận và thực hành cộng đồng. Bà đặc biệt quan tâm nghiên cứu các vấn đề của lực lượng lao động chăm lo phúc lợi cho trẻ em, những căng thẳng nghề nghiệp cần chuyên gia giúp đỡ, văn hóa hay môi trường của tổ chức trong các tổ chức cung cấp dịch vụ cho con người.

**James Keim**, thạc sĩ công tác xã hội, nhân viên công tác xã hội lâm sàng, giáo sư công tác xã hội tại Đại học West Virginia và là Giám đốc của Dự án Trẻ em Đông Nam Á, một nhóm tập trung vào công tác phòng chống buôn bán trẻ em và điều trị các nạn nhân của nó. Ông là đồng tác giả của cuốn sách “Bạo lực của nam giới” và đóng góp cho nhiều tài liệu khác về trị liệu trẻ em và gia đình. Hiện ông là ứng viên của Chương trình học giả Fulbright Việt Nam.

**Neal Newfield**, tiến sĩ, nhân viên công tác xã hội lâm sàng độc lập, giáo sư công tác xã hội tại Đại học West Virginia và là một nhiếp ảnh gia tư liệu xã hội. Ông giảng dạy các khóa học về trị liệu cá nhân, hôn nhân và gia đình. Ông là thành viên lâm sàng và là giám sát viên của Hiệp hội Trị liệu hôn nhân và gia đình Mỹ. Các ấn phẩm của ông bao quát nhiều chủ đề thuộc lĩnh vực công tác xã hội từ nghiên cứu đến thực hành.

**Susan Newfield**, tiến sĩ, y tá, y tá thực hành cấp cao, giáo sư và phó chủ nhiệm khoa Điều dưỡng, Trung tâm Khoa học Sức khỏe, Đại học West Virginia, Bộ môn Phục hồi sức khỏe. Bà cũng là một nhà trị liệu gia đình và có nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng chống AIDS. Bà giảng dạy các khóa học về chăm sóc sức khỏe tinh thần của cá nhân và gia đình. Bà là thành viên lâm sàng của Hiệp hội trị liệu hôn nhân và gia đình Mỹ. Bà là đồng tác giả của tài liệu thường được sử dụng trong chẩn đoán điều dưỡng.

**Suzanne M. Anderson**, thạc sĩ công tác xã hội, người đào tạo/ứng phó viên với khủng hoảng của Tổ chức quốc gia về Trợ giúp nạn nhân. Bà đã việc tại Mỹ, Canada, Nam Tư, Singapore, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc và Myanmar trong lĩnh vực đào tạo và ứng phó với tai nạn công nghiệp, thiên tai và chấn thương do khủng bố và chiến tranh. Bà là cố vấn của Trung tâm Tư vấn SACAC tại Singapore. Hiện, Bà là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Southern Queensland của Úc.



**HỘI THẢO CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ  
SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG**  
Long xuyên, An Giang  
27 tháng 5 - 12 tháng 6, 2013

**BẢN ĐĂNG KÍ**

Họ và tên

Chức vụ/ Nghề nghiệp (nếu là Sinh Viên, xin cho biết tên trường, năm học, và chuyên ngành)

Địa chỉ hiện tại

Xã/Huyện

Tỉnh

ĐT di động/ ĐT cơ quan

Email

Tên tổ chức/ Viện nghiên cứu

Chuyên khoa/ Trung tâm

Văn bằng ĐH/ Tên trường ĐH

Chuyên ngành

Quá trình công tác (xin vui lòng ghi tóm lược về kinh nghiệm, chức danh và công việc phụ trách của anh/ chị tại các tổ chức dịch vụ xã hội)

Hiện đang công tác tại:

Trường đại học

Tổ chức xã hội / chính quyền

Tổ chức phi chính phủ quốc tế

Khác

**ĐĂNG KÍ THAM DỰ HỘI THẢO**(ưu tiên cho các thành viên của các tổ chức đồng tài trợ hội thảo)

Đánh dấu ✓ vào hội thảo bạn muốn tham dự

1. Từ 27/05 đến 29/05: **Quản lý những vấn đề của trẻ em và trẻ vị thành niên**

2. Từ 30/05 đến 31/05: **Giới thiệu về phương pháp trị liệu hôn nhân và gia đình**

3. Từ 03/06 đến 05/06: **Nhân viên khỏe mạnh, quản lý công tác xã hội và phương pháp thực hành cộng đồng: Các chủ đề mẫu**

4. Từ 06/06 đến 07/06: **Những kỹ năng tư vấn cơ bản**

5. Từ 10/06 đến 12/06: **Ứng phó với bạo hành gia đình và xâm hại tình dục**

*Xin vui lòng gửi bản đăng kí này bằng email về địa chỉ:*

Bà **Huỳnh Thị Tường Vy** - Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học An Giang

**Email hội thảo: [ctxh.agu@gmail.com](mailto:ctxh.agu@gmail.com)**

Chúng tôi sẽ email phản hồi để xác nhận bản đăng ký. Đề công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo hơn, yêu cầu thông báo cho chúng tôi ít nhất 5 ngày trước hội thảo nếu không thể tham dự. Người tham dự có thể dự một hay nhiều hội thảo và phải đăng ký trước với Ban Tổ chức. Người tham dự trên 2/3 thời gian dành cho một hội thảo, sẽ được cấp giấy chứng nhận tham dự hội thảo.

**Hạn cuối đăng kí tham dự: 18/5/2013**

